

## ปรับข้อสอบ GAT-PAT ดัดหลัง นร.ทิ้งดิ่ง

นำเสนอเมื่อ : 23 พ.ค. 2552

23 พฤษภาคม 2552

## ปรับข้อสอบ GAT-PAT ดัดหลัง นร.ทิ้งดิ่ง



เมื่อเวลา 09.30 น. วันที่ 21 พ.ค. ที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย นายชัยวุฒิ บรรณวัฒน์  
รมช.ศึกษาธิการ พร้อมด้วย ศ.นพ.ภิรมย์ กมลรัตนกุล อธิการบดีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  
ในฐานะประธานที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) และ ศ.ดร.อุทุมพร จามรมาน  
ผอ.สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (สทศ.) ได้ร่วมกันแถลงข่าว  
สรุปผลการจัดสอบการทดสอบความถนัดทั่วไป หรือ GAT  
และการทดสอบความถนัดทางวิชาการและวิชาชีพ หรือ PAT ครั้งที่ 1 สอบเดือนมีนาคม

โดยนายชัยวุฒิ กล่าวว่า จากการประเมินผลภาพรวมการดำเนินการจัดทดสอบ GAT และ  
PAT ที่ผ่านมามีข้อสรุปความสำเร็จพอสมควร  
ส่วนปัญหาที่พบและต้องไปปรับปรุงแก้ไขในการสอบครั้งที่ 2 เดือนกรกฎาคม เช่น  
เดิมการสมัครจะให้สมัครครั้งเดียวและต้องเลือกครั้งที่ จะสอบทันที ซึ่งกำหนดให้สอบได้ 3  
ครั้งนั้น ทำให้นักเรียนต้องเสียค่าใช้จ่ายมาก เพราะบางคนสมัครเผื่อไว้ เรื่องนี้  
ทปอ.ได้ตกลงแล้วว่าในการสอบครั้งต่อไปจะให้นักเรียนสมัครสอบครั้งต่อครั้ง

โดย ทปอ. จะทำความเข้าใจให้กับนักเรียนว่า ไม่จำเป็นต้องสอบทั้ง 3 ครั้ง  
แต่ให้เลือกสอบเฉพาะในช่วงนักเรียนพร้อมจริง ๆ และขอย้ำว่าการเปิดให้สอบ 3 ครั้ง  
เพื่อเป็นการเปิดโอกาสและอำนวยความสะดวกให้นักเรียน  
ไม่ใช่สทศ.ต้องการเงินค่าสมัครอย่างที่หลายคนคิด  
เพราะเงินที่ได้นำมาเสียค่าดำเนินการจัดสอบก็หมดแล้ว  
ส่วนเรื่องของการสอบที่นักเรียนบอกว่าไม่สะดวก เนื่องจากสทศ.เป็นผู้จัดให้  
ในการสอบครั้งที่ 2 สทศ.ได้เปิดให้นักเรียนเลือกสนามเองได้

นายชัยวุฒิ กล่าวต่อไปว่า ส่วนเรื่องผลการสอบ GAT และ PAT ครั้งที่ 1 เดือนมีนาคม  
ที่พบว่านักเรียนส่วนใหญ่จะทำข้อสอบทุกวิชาได้ดีกว่าครึ่งของคะแนนเต็ม นั้น ต้องเข้าใจก่อนว่า  
เนื้อหาของข้อสอบ GAT และ PAT ที่ออกจะครอบคลุมหลักสูตรถึง ม.6 และไม่เกินหลักสูตร  
ขณะที่นักเรียนที่เข้าสอบ 90% เป็นนักเรียน ม.5 ซึ่งยังเรียนไม่จบหลักสูตร ทำให้ผลสอบออกมาเช่นนั้น  
แต่ถ้าดูผลสอบของนักเรียน ม.6 ที่เข้าสอบ 10% จะพบว่าทำคะแนนได้สูงกว่านักเรียน ม.5 มากพอสมควร

ศ.ดร.อุทุมพร กล่าวว่า จากผลการสอบ GAT ครั้งที่ 1 พบว่า มีนักเรียนที่ทำคะแนนสอบได้เต็มจำนวน 1,276 คน แยกเป็น ม.5 จำนวน 1,050 คน และ ม.6 จำนวน 226 คน โดยเป็นนักเรียนจาก รร.เตรียมอุดมศึกษา รร.นครสวรรค์ และ รร.มหิดลวิทยานุสรณ์ แต่ก็ต้องถือว่านักเรียนที่สอบได้คะแนนเต็มเป็นสัดส่วนที่น้อยมากเมื่อเทียบกับจำนวนผู้สมัครที่มีถึง 2 แสนกว่าคน

และการที่เด็ก ม.5 ทำคะแนนได้ต่ำกว่าครึ่ง ก็แสดงให้เห็นว่าการทบทวนวิชาไม่ได้ทำให้คะแนนดีขึ้นเลย นอกจากนี้ สทศ.ได้ประเมินข้อสอบแล้วพบว่า มีนักเรียนที่ติงค่อนข้างมาก คือ เลือกคำตอบเดียวกันทุกข้อ เพราะมีโอกาที่จะตอบถูกต้องนั้น สทศ.จะทำการปรับรูปแบบของข้อสอบให้มีตัวเลือกที่ถูกตองมากกว่า 1 คำตอบ เพื่อให้ให้นักเรียนได้คิดและวิเคราะห์ข้อสอบจริง ๆ ทั้งนี้ สทศ.จะจัดส่งใบรายงานผลการทดสอบ GAT และ PAT ครั้งที่ 1 ให้นักเรียนภายในเดือนมิถุนายนนี้

ด้าน ศ.นพ.ภิรมย์ กล่าวว่า ทาง ทปอ.ยืนยันว่าในการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาด้วยระบบกลางการรับนิสิตนักศึกษา หรือ แอดมิชชันปี 2553 จะไม่มีการเปลี่ยนแปลงใด ๆ แต่ถาจะมีการปรับเปลี่ยนก็ต้องเป็นปี 2554 โดยการปรับนั้นจะเป็นเฉพาะสัดส่วนและค่านำหนักขององค์ประกอบในการคัดเลือกเท่านั้น ที่สำคัญการจะปรับเปลี่ยนจะต้องยึดหลักว่า ต้องประกาศให้นักเรียนทราบล่วงหน้า 3 ปี เพราะฉะนั้นถาจะมีการปรับเปลี่ยนอะไรในปี 2554 จะต้องได้ขอสรุปภายในวันที่ 22 ส.ค.นี้ เพื่อประกาศให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการสอบรับทราบและเตรียมตัวต่อไป

ที่มา : เดลินิวส์ออนไลน์